



Vichakan.net

<https://publish.vichakan.net>

ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

17 ธันวาคม 2567

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทความ

เรียน สุรียา บุคดี

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทความ ชื่อเรื่อง นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “MT PATTANA MODEL ขับเคลื่อนคุณธรรมสู่การพัฒนาลูกแม่ตำตาดควันวิทยาคม” เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต (Vichakan.net) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 นั้น

ทางเว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต รายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/913>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 17 ธันวาคม 2567

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
เว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต
www.Vichakan.net

บทคัดย่อตั้งจากฐานข้อมูล จัดหน้าด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่ต้นฉบับจากผู้เผยแพร่

ชื่อเรื่อง นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “MT PATTANA MODEL
ขับเคลื่อนคุณธรรมสู่การพัฒนาลูกแม่ตำตาดควันวิทยาคม”

ผู้วิจัย สุรียา บุคดี

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนานวัตกรรม “MT PATTANA MODEL ขับเคลื่อนคุณธรรมสู่การพัฒนาลูกแม่ตำตาดควันวิทยาคม 2) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนแม่ตำตาดควันวิทยาคม
อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนแม่ตำตาดควันวิทยาคมที่มีต่อการใช้นวัตกรรม “MT PATTANA MODEL

ขับเคลื่อนคุณธรรมสู่การพัฒนาลูกแม่ตำตาดควันวิทยาคม กระบวนการพัฒนานวัตกรรมแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน

คือ 1) กำหนดจุดประสงค์การพัฒนา 2) กำหนดกรอบแนวคิด 3) พัฒนานวัตกรรม 4) นำนวัตกรรมไปใช้ 5) เขียนรายงานและเผยแพร่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน

คือ 1) ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรม 2) กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 3) ดำเนินการโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรม 4) ตรวจสอบผลการดำเนินการโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรม
และ 5) วิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินการโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า

- โรงเรียนแม่ตำตาดควันวิทยาคมมีนวัตกรรม “MT PATTANA MODEL ขับเคลื่อนคุณธรรมสู่การพัฒนาลูกแม่ตำตาดควันวิทยาคม” ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนแม่ตำตาดควันวิทยาคม คิดเป็น ร้อยละ 84.50 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
- ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนแม่ตำตาดควันวิทยาคมมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม “MT PATTANA MODEL ขับเคลื่อนคุณธรรมสู่การพัฒนาลูกแม่ตำตาดควันวิทยาคม”
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนแม่ตำตาดควันวิทยาคม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.75

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/913>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 17 ธันวาคม 2567

พิมพ์ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 05.25 น.